

# ปลุกพลังโคราช

## โหมโปรโมตหัวเมืองให้แฟนเชียร์ขึ้นค.1

### ลำพูนยกทัพใหญ่เยือนถิ่นร้อยเอ็ด (1.25)

### ปลุก

(ต่อจากหน้า 17)

อำนาจ รักประเสริฐ ปีกขาวตีนจรวดของ พิจิตร เอฟซี พันโทแบงกกลับมาช่วยทีมवलศึก ดาบี่แมตซ์กับ พิชญโลก ทีเอสวาย เอฟซี ส่วนทาง สุทน กุลมัย ก็ปัดันทีม พิจิตร เอฟซี ซวยนี้่ก้อยหลุด ต้องพักอย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ ด้านทีม “สวาดแคท” นครราชสีมา เอฟซี หลังจากที่พวกเขาได้ทางดำเนินกลุ่ม “เพื่อนสุวัจน์” ซึ่งนำโดยท่าน สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เข้ามาสนับสนุนทีมนครราชสีมา เอฟซี ก็มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ทีมไปทั่วเมือง ด้าน “โกจวน” สมเกียรติ กิตติธรรกุล ประธานสโมสร “อินทรีอันดามัน” กระเป๋ เอฟซี ออกมามั่นใจว่าทีมจะทำผลงานได้ดีแม้จะไม่ “เจ้าดำ” ยุทธชัย เหลี่ยมไกร กองกลางตัวเก็งก็ตาม

### พิจิตรยิ้มได้อำนาจคืนสนาม

หลังจาก อำนาจ รักประเสริฐ ปีกขาวตีนจรวดของ ทีม พญาชาละวัน พิจิตร เอฟซี ขวดลงสนาม ให้ทีมสองนัดติดต่อกันเนื่องจากติดโทษแบนซึ่งตอนนี้ทีม พิจิตร เอฟซี ได้รับข่าวดีเมื่อทาง อำนาจ รักประเสริฐ พันโทแบงกกลับมาเป็นตัวจริงช่วยทีมในศึกเอไอเอส ลีก ภูมิภาค รอบแชมเปียนส์ ลีก ในเกมดาบี่แมตซ์จะเจอกับทีม พิชญโลก ทีเอสวาย เอฟซี เพื่อนร่วมสายเอ ในวันที่ 30 ต.ค.54 ที่จะถึงนี้

ทางด้าน โค้ชมาร์ค สรศักดิ์ แรตสอน กุนชื่อ ของทีม พิจิตร เอฟซี กล่าวอย่างดีใจว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้ อำนาจ รักประเสริฐ ปีกขาวตัวเก็งคืนสนามในเกมที่จะเจอกับทาง พิชญโลก ทีเอสวาย เอฟซี ซึ่งสองเกมที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของเกมรุกเป็นอย่างมากทำให้ทำผลงานได้ไม่ดีนักและการกลับมาของ อำนาจ รักประเสริฐในเกมนี้จะการันตีตัวจริงให้กับ นักเตะตัวหลักของทีมอย่างแน่นอน

### กัปตันพิจิตรช่วยนิ้วหลุด

พญาชาละวัน พิจิตร เอฟซี ต้องเจอข่าวร้ายเมื่อทาง สุทน กุลมัย กัปตันทีมจอมแกร่งของทีมเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณนิ้วก้อยหลุด ซึ่งผลมาจากเกมที่บุกไปพ่ายพัทลุง เอฟซี โดยต้องใส่ฝื่ออกบริเวณนิ้วก้อย ซึ่งจากการผ่านการเอกซเรย์ คาดว่า สุทน กุลมัย ต้องพักอย่างน้อยสองสัปดาห์จึงกลับมาช่วยทีมในรอบ

แชมเปียนส์ ลีกได้เรื่องนี้ทำให้เป็นปัญหาใหญ่ของทีม พิจิตร เอฟซี อย่างยิ่ง เพราะสุทน กุลมัยเป็นแกนหลักของทีมที่ทีม พิจิตร เอฟซี ขาดไม่ได้

ซึ่งทาง สรศักดิ์ แรตสอน กุนชื่อของทีมได้กล่าวว่า อาการบาดเจ็บของ สุทน กุลมัย ต้องพักอย่างน้อยสองสัปดาห์จึงจะกลับมาช่วยทีมได้ซึ่งรู้สึกเสียดาย สุทน กุลมัย เป็นอย่างมากเพราะเป็นนักเตะคนสำคัญของทีม แต่ต้องมาเกิดอาการบาดเจ็บซึ่งเวลาที่ทีมต้องการนักเตะตัวหลักเพื่อช่วยทีมต่อกรกับคู่แข่งในรอบแชมเปียนส์ ลีก และอยากให้อ สุทน กุลมัย หายจากอาการบาดเจ็บภายในเร็ววันเพื่อกลับมาช่วยทีมในรอบแชมเปียนส์ ลีก ต่อไป

### ลำพูนพิตบุกเมืองถิ่นร้อยเอ็ด

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของรองแชมป์ภาคเหนือ ลำพูน วอริเออร์ ก่อนออกเดินทางไปเยือนร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด ในการแข่งขันฟุตบอล เอไอเอสลีก รอบแชมเปียนส์ ลีก นัดที่ 3 หลังจากที ก่อนหน้านั้นลำพูน เล่นเป็นทีมเหย้ามาติดต่อกันสองนัด และสามารถเก็บได้ 2 คะแนน จากการเสมอกับบอร์-กรุงเทพฯ และระยอง เอฟซี มา 0-0 ทั้งสองเกม

ล่าสุดทางต้น ลำพูน วอริเออร์ ได้ทำการพิตซ้อมเข้มก่อนที่จะออกเดินทางโดยรถบัส เพื่อไปทำการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ โดยกำหนดการเดินทางของทางต้น ลำพูน วอริเออร์ มีการเตรียมออกเดินทางจากจ.ลำพูน ในเวลา 21.00 น.ของวันที่ 27 ต.ค. โดยระยะเวลาเดินทางคาดว่าน่าจะอยู่ราวๆ 12 ชั่วโมงในการเดินทางครั้งนี้ และจะทำการเข้าพักที่พูนเพชรสปอร์ตคลับที่จ.ร้อยเอ็ด ก่อนเตรียมตัวลงทำการแข่งขัน

โดยทางด้านนำหลอง ฉลองชัย สิทธาชีวะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ลำพูนวอริเออร์ เปิดเผยว่า เกมนัดนี้ถือว่าเป็นอีกเกมที่สำคัญจะเป็นนัดแรกที่เราก่อไปเยือนซึ่งหากว่า สามารถที่จะบุกไปเก็บแต้มกลับมาได้ จะเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ก็รู้สึกเชิงเล็กน้อยที่โปรแกรมมีการจัดมาให้แข่งในวันเสาร์ ซึ่งจากเกมล่าสุดที่เราแข่งในวันอาทิตย์ทำให้เรามีเวลาในการเตรียมทีมได้น้อยกว่าเดิม

### เร่งปรับปรุงสนามลำพูนเต็มที่

นอกจากนี้แล้วที่สนาม แม่กวง สเตเดียมหรือสนาม อบจ.ลำพูน หลังจากทีไม่มีโปรแกรมการแข่งขัน

ในบ้าน จึงมีการเร่งปรับปรุงเรื่องของสนาม โดยมีการปรับปรุงในครั้งนี้ เป็น หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งล่าสุดเหล่าทีมงานช่าง กำลังเร่งดำเนินการ พร้อมกับเครื่องจักรในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อทำการปรับปรุงพื้นรอบนอกสนามแข่งขันก่อน

### แข่งโคชาวกระสันออกเป็นทีมเยือน

สำหรับทางด้านนักเตะของลำพูน วอริเออร์ ที่ได้ลงทำการแข่งขันในบ้านเป็นจำนวน 2 นัดติดต่อกันในรอบแชมเปียนส์ ลีก โดยเกมที่จะออกไปเยือนร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด จะเป็นเกมนัดแรกที่ออกไปเยือน ซึ่งบรรดาแข้งของราชันโคชา ลำพูน วอริเออร์ พยายามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ โดยหวังออกไปเก็บแต้มกลับบ้านกลับออกมาให้ได้

โดยทางด้าน ชาดูชนะ หนูเปลี่ยน ผู้รักษาประตูล้อมหน้าของทีม ที่ลงเฝ้าสองมา 2 นัดและไม่เสียประตู แม้แต่ลูกเดียว กล่าวว่า รอคอยเกมนี้มานานแล้ว ซึ่งการเล่นในรอบนี้ ที่ผ่านมามีได้ประสบการณ์เยอะแต่การออกไปเยือน จะเป็นอะไรที่กดดันมากกว่า และหากว่านัดนี้ ลำพูนสามารถที่จะบุกไปเก็บแต้มกลับมาจากร้อยเอ็ดได้ ก็จะเป็นเรื่องที่สุดยอดมาก

นอกจากนี้ ทางต้นตัวหลักๆ ของราชันโคชา อย่าง อนุชา ไชยวงศ์, สุนันท์ ณ เชียงใหม่, ชกักรีน ตักสม และผู้เล่นคนอื่นๆ ต่างพากันทุ่มเทและฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเกมการแข่งขันในนัดนี้

### โคราชติดป้ายโปรโมตทีมหัวเมือง

ด้านทีม “สวาดแคท” นครราชสีมา เอฟซี หลังจากที่พวกเขาได้ทางดำเนินกลุ่ม “เพื่อนสุวัจน์” ซึ่งนำโดยท่าน สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เข้ามาสนับสนุนทีมนครราชสีมา เอฟซี ก็มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ทีมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยล่าสุดมีการติดป้ายขนาดใหญ่ทั่วจังหวัด โดยทางต้น เทเวศร์ กมลศิลป์ กุนชื่อใหญ่ของทีมเผยว่า

“ตอนนี้ทีมนครราชสีมา เอฟซี มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์ทีมขนาดใหญ่ติดไว้ตามจุดต่างๆ ของจังหวัด ซึ่งตอนนี้ได้ติดหัวเมืองนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะบริเวณหน้าสนามจะมีป้ายขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งนักเตะและผู้บริหารของทีมเพื่อ

